



ภาพถ่ายโดย: IOM

ข้อมูลโครงการโดยสังเขป

ในสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานในสถานการณ์ไม่ปกติรวมถึงการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ไอโอเอ็มจึงมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจา ผ่านการสร้างช่องทางให้ความช่วยเหลือในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับชุมชน พร้อมทั้งยกระดับการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเกิดแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาที่เดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การผลักดันเชิงนโยบายและมาตรการความช่วยเหลืออื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองพลเรือนของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป (European Union Civil Protection and Humanitarian Aid : ECHO)

กิจกรรมหลัก

การเสริมสร้างความร่วมมือและการผลักดันเชิงนโยบาย

ไอโอเอ็มมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือ การประสานงาน และการผลักดันเชิงนโยบายระหว่างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงจาภายในเครือข่ายระดับภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับข้อท้าทายระหว่างพรมแดนในปัจจุบัน โดยกลไกความร่วมมือของไอโอเอ็มจะสามารถสร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงจา โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในการค้นหา ช่วยเหลือ คัดกรอง ผู้ย้ายถิ่นฐานในภาวะคับขัน เพื่อการประสานส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคุ้มครองต่อไป

การแก้ปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ (Xenophobia)

การส่งต่อข้อมูลเท็จ การเหยียดเชื้อชาติ และการหวาดระแวงบุคคลต่างชาติที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงจาตกอยู่ในสภาวะเปราะบาง ไอโอเอ็มจึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิทธิและความจำเป็นของผู้ย้ายถิ่นฐานในสถานการณ์ไม่ปกติ ผ่านการจัดโครงการรณรงค์โดยสื่อสังคมออนไลน์ การอบรมการใช้สื่อ และการจัดฉายภาพยนตร์ โดยกิจกรรมและโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างไอโอเอ็มและชุมชนชาวโรฮิงจาในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการยอมรับและการอยู่ร่วมกันในสังคม

การสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ

ไอโอเอ็มพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในการปฏิบัติงานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้พลัดถิ่น โดยการเสริมสร้าง ยกระดับ และประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ที่พบการเดินทางโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเสริมสร้างศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง

ไอโอเอ็มมุ่งมั่นในการส่งเสริมประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงจาทั้งด้านสุขภาพและการบริการอื่น ๆ โดยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานในสถานการณ์ไม่ปกติ ผ่านความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการประสานงาน การสร้างเสริมความตระหนักรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นฐานดังกล่าว นอกจากนี้ไอโอเอ็มยังให้การสนับสนุนด้านการแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ อีกด้วย

ข้อมูลสำคัญ

ผู้บริจาค : สำนักงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการคุ้มครองพลเรือนของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป (European Union Civil Protection and Humanitarian Aid : ECHO)

ระยะเวลาโครงการ :

กรกฎาคม 2563 — กรกฎาคม 2565

พื้นที่โครงการ : อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

พื้นที่บริหารโครงการ :

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย มูลนิธิโกทันโย (Geutanyoe Foundation) และองค์กรเครือข่ายองค์กรสหประชาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย :

ผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจา ชุมชนเจ้าบ้าน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย



European Union
Civil Protection and
Humanitarian Aid

